

Tiết hội giảng - chuyên đề môn Toán lớp 4 với bài học "Làm tròn số đến hàng trăm nghìn" của cô giáo Hoàng Thị Thu Huyền - trường Tiểu học Giang Biên

Đáp ứng sự đổi mới của sách giáo khoa trong chương trình lớp 4, cô giáo Hoàng Thị Thu Huyền, đã có một tiết hội giảng môn Toán thành công tại lớp 4A3 với bài học "Làm tròn số đến hàng trăm nghìn".

Toán lớp 4 là giai đoạn mới của quá trình học toán Tiểu học. Giai đoạn học tập sâu hơn, học sinh học tập với nhiều hoạt động có tính khái quát, trừu tượng, tiếp tục được rèn luyện và phát triển các năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp và hợp tác. Đặc biệt, qua môn toán, các bạn học sinh sẽ biết cách ứng dụng kiến thức vào các tình huống thực tế trong cuộc sống hàng ngày. Một trong những bài học được thực hành ngay sau buổi học chính là "Làm tròn số đến hàng trăm nghìn" được cô giáo Hoàng Thị Thu Huyền cùng các bạn học sinh lớp 4A3 khám phá, tìm hiểu.

Để khởi đầu bài học, các bạn giải đáp 2 câu đố nhỏ của robot để chuẩn bị bước vào bài mới. Tiếp theo, các bạn được đặt ra một tình huống có thật trong cuộc sống và yêu cầu giải quyết khi bước vào phần khám phá. Để tìm ra quy tắc làm tròn số, cô giáo đã hướng dẫn các bạn thảo luận theo nhóm 4 dựa trên tia số, thêm một vài ví dụ tương tự, cô giáo đặt thêm một số câu hỏi mở rộng giúp các bạn học sinh nắm chắc hơn cách làm tròn số. Trong phần hoạt động mở rộng, các bạn bắt tay vào làm 3 bài toán trong sách giáo khoa để áp dụng quy tắc và ứng dụng thực tế. Xong mỗi bài đều được cô tổ chức chữa bài rất cẩn thận và kỹ càng để đảm bảo bạn nào cũng nắm chắc kiến thức mới. Các bạn học sinh hào hứng tìm hiểu cách giải quyết khi được áp dụng kiến thức vừa học để thực hành luyện tập 2 bài toán gần gũi trong cuộc sống hàng ngày. Không chỉ dừng ở việc giải toán, cô giáo còn mở rộng cho học sinh cách giới thiệu một số đặc điểm nổi bật về 3 địa danh trong bài. Để hoàn thành bài tập 2, những học sinh nhanh tay đơ thẻ ý kiến và chữa bài thật sôi nổi qua phần mèn Plickers. Tiết học toán trôi qua thật thú vị khi các bạn học sinh vừa được học kiến thức mới, vừa có thể áp dụng kiến thức vào cuộc sống hàng ngày.

Sau đây là một số hình ảnh của tiết học:









Với sự hướng dẫn chu đáo, ân cần của cô giáo Hoàng Thị Thu Huyền, các bạn học sinh lớp 4A3 đã tiếp thu kiến thức mới hiệu quả, ứng dụng kiến thức nhanh nhẹn, nhạy bén trong từng tình huống của bài tập. Hi vọng rằng các em sẽ ngày càng yêu thích bộ môn Toán và đạt được nhiều kết quả cao trong năm học này.